

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; dự toán ngân sách năm 2019

Qua xem xét Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện và qua kết quả giám sát, khảo sát tại một số địa phương, đơn vị; Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo HĐND huyện một số nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018

1. Kết quả đạt được

Năm 2018 là năm thứ 2 của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020. UBND huyện đã tăng cường các giải pháp cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Đa số các doanh nghiệp đã thực hiện khá tốt nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của ngành thuế đã huy động, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu thuế. Ước thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện là 44.698 triệu đồng, đạt 105% so với chỉ tiêu kế hoạch và tăng 9% so với thực hiện năm trước.

Chi ngân sách địa phương điều hành cơ bản bám sát dự toán, phân bổ ngân sách đảm bảo thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu. Trong đó, chú trọng chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp phát thanh truyền hình, chi sự nghiệp kinh tế, đảm bảo nguồn cải cách tiền lương theo lộ trình, công tác an sinh xã hội. Ước chi ngân sách địa phương là 680.137 triệu đồng, đạt 124% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 140% so với chỉ tiêu kế hoạch và chiếm tỷ trọng 28,8%/chi cân đối NSDP. Chi thường xuyên đạt 116% chỉ tiêu kế hoạch (do phát sinh một số nhiệm vụ chi như: chi cải cách tiền lương, chi truy lĩnh phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, chi sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết 12/2017 của HĐND tỉnh). Ban Kinh tế - Xã hội cho rằng, dự toán chi ngân sách 2018 được bố trí hợp lý, sát với các nhiệm vụ chi thực tế, đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

2. Khó khăn, hạn chế và kiến nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Ban Kinh tế - Xã hội cho rằng:

+ Mặc dù tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 khả năng vượt 5% so với chỉ tiêu kế hoạch, nhưng kết quả thu trên một số lĩnh vực chưa đạt kế hoạch như: thu thuế VAT từ khu vực ngoài quốc doanh (đạt 78%), thu thuế tài

nguyên (chiếm trên 38% tổng thu) phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, nên tiềm ẩn khả năng hụt thu ngân sách 2018.

+ Công tác thu hồi, giải quyết nợ đọng thuế gặp nhiều khó khăn. Đến cuối tháng 10/2018, tổng số nợ thuế là 5.091 triệu đồng, trong đó nợ khó thu lên đến 2.710 triệu đồng. Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu thuế, tăng cường rà soát và xây dựng phương án thu hồi nợ thuế, xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp hoạt động trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện kiên quyết các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp chây ì, chậm nộp theo quy định.

II. Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

Trong năm 2018, UBND huyện đã tập trung, tranh thủ được nhiều nguồn vốn để bố trí đầu tư cho các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm xây dựng cơ sở hạ tầng, chương trình xây dựng nông thôn mới. Dự kiến đến cuối tháng 12/2018, hoàn thành đưa vào sử dụng 41 công trình các loại. Các công trình đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, bố trí sắp xếp dân cư... được tích cực triển khai, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn những tồn tại, hạn chế như:

+ Năm 2018, nguồn vốn được phân bổ sớm, thời tiết trong năm thuận lợi, tuy nhiên việc triển khai nhiều dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp – chỉ đạt 79%. Công tác quyết toán dự án hoàn thành của các chủ đầu tư chưa kịp thời.

+ Tổng số nợ xây dựng cơ bản hoàn thành của huyện đến thời điểm hiện tại là 16.480 triệu đồng, nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, nhu cầu vốn để hoàn thành các dự án đang triển khai giai đoạn 2018-2020 là rất lớn, khoảng 545 tỷ đồng, trong đó thuộc trách nhiệm của ngân sách huyện là 88 tỷ đồng. Đề nghị UBND huyện có giải pháp chỉ đạo, điều hành hợp lý để khống chế phát sinh nợ trong thời gian đến.

+ Công tác giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng thiếu chặt chẽ, công tác thẩm định chủ trương đầu tư một số dự án chưa sâu kỹ, toàn diện, nhất là trong việc đánh giá tác động môi trường, quy mô, tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội; chất lượng một số công trình nhanh xuống cấp, hư hỏng, phải sửa chữa, nâng cấp gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

III. Về dự toán thu - chi ngân sách năm 2019

1. Về dự toán thu ngân sách nhà nước

Năm 2019, UBND huyện dự toán thu 38.860 triệu đồng, tăng 11,5% so với dự toán tỉnh giao (*thu tiền sử dụng đất gấp 3 lần dự toán Tỉnh giao*). Do vậy, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và nuôi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo

quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, xác định và phân loại các khoản nợ thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật, không để phát sinh nợ thuế mới.

2. Về dự toán chi ngân sách nhà nước

Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2019 (84.651 triệu đồng), tăng 10% so với dự toán năm 2018, dự toán chi thường xuyên năm 2019 (309.946 triệu đồng), tăng 25% so với dự toán 2018. Trong điều kiện cân đối ngân sách còn khó khăn, do đó, để đảm bảo nguồn thực hiện nhiệm vụ chi, cùng với giải pháp tăng thu; Ban đề nghị UBND huyện trong quá trình điều hành chi ngân sách quan tâm một số vấn đề sau:

+ Tăng cường theo dõi, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; ưu tiên bố trí dự toán để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng năm trước, bố trí vốn cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2019; kiên quyết điều chỉnh giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng hoàn thành sang các dự án khác có khả năng giải ngân, hạn chế thấp nhất chuyển nguồn sang năm sau.

+ Điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ theo dự toán đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở các quan, đơn vị, các xã.

+ Thực hiện nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm kinh phí thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

+ Tiếp tục rà soát, tiết giảm thêm các khoản chi thường xuyên chưa thật sự cần thiết, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn tăng thu, vượt thu để tăng nguồn lực chi cho đầu tư phát triển.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; dự toán thu - chi ngân sách năm 2019. Kính trình Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT TVHU, TT HĐND, UBND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Đại biểu HĐND;
- HĐND, UBND các xã;
- Lưu VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tấn Thành

